

สถานี ก.ค.ศ.: การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

นำเสนอเมื่อ : 10 ต.ค. 2554

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ตามที่

ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญไปแล้วตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 และที่ ศธ 0206.7/215 ลงวันที่ 6 กันยายน 2554

นั้น มีเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนหนึ่ง

ยังมีความสงสัยว่าหากตนเองมีคุณสมบัติในการเสนอขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญครบถ้วนแล้ว

แต่ยังไม่ได้ออกเสนอขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญจะสามารถขอเข้ารับการพัฒนาไว้อีกหรือไม่

เพื่อความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว สำนักงาน

ก.ค.ศ.จึงขอชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งว่า

ก.ค.ศ.ได้กำหนดคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะขอเข้ารับการพัฒนา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญว่า

ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการเสนอขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ซึ่งหมายความว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถยื่นความประสงค์ขอเข้ารับการพัฒนาได้ที่ส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่ตนสังกัดอยู่แล้วแต่กรณี

ทั้งผู้ที่ได้ออกเสนอขอรับการประเมินแล้วหรือยังไม่ได้เสนอขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะดังกล่าว ทั้ง 2 วิทยฐานะ

สำหรับการจัดให้มีการพัฒนานั้น ก.ค.ศ.ได้กำหนดให้ส่วนราชการและสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการร่วมกัน

และเมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการพัฒนาแล้ว

สามารถนำผลการพัฒนาดังกล่าวไปใช้ในการแต่งตั้งภายใน 3 ปี นับแต่วันที่สำเร็จหลักสูตรการพัฒนา

ดังนั้น เมื่อเพื่อนครูได้รับทราบรายละเอียดแล้ว
คงจะทำให้หายกังวลใจและไปยื่นขอเข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดต่อไป

ที่มา: [หนังสือพิมพ์มติชน](#)